
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่   ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันอังคารที่   ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมดาวดึงส์  อาคาร  ๑๔  ชั้น  ๒  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

-------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
๑.    อาจารย์ ดร.สธุาทิพย์  งามนิล ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒.    อาจารย์ภัทริณี  คงชู  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.    อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๔.    อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.    ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
๖.    นายสมเจตน์  พรหมบุญตา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๗.    นายประสพชัย  ชาญธญัญกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘.    นายมงคล  แพทองค า  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
๙.    นางสาวภิชญาภา  ประสิทธิการ นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    นางวรรฒนา  ไวยมิตรา  รักษาการหัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๒.    นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐       น. 
 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม   
ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ี  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนที่รับสมัคร
ทั้งสิ้น ๔,๒๘๖ คน รับทั้งหมด ๖๒ สาขาวิชา ๕ คณะ มาสอบข้อเขียนในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔,๐๘๕ คน 
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ และรายงานตัววันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
 ประธานมอบให้ นางสาวภิชญาภา  ประสิทธิการ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการ
พิจารณา 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข คือ ให้เพ่ิมเหตุผลของผู้ไม่มาประชุม และ ลงเวลาเลิกประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง       

-  ไม่มี 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ประธานแจ้งเรื่องงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดังเอกสารแนบ) ภาพรวมที่ได้รับ 
อนุมัติงบประมาณท้ังสิ้น ๒๔,๗๕๗,๙๐๐ บาท 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ 
 ประธานรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ (รอบ ๓ เดือน) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ (ดังเอกสารแนบ)  
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต คือ รายงานการใช้งบประมาณจะน าไปปรับแก้ให้รายงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มอบ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ ไปด าเนินการและ
รายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 
 ๕.๒  พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านัก พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 ประธาน น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา โดยมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ด าเนินงานลดลงเหลือง ๔  จากเดิม ๕ ประเด็น 
โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตัดไปในปีนี้ได้แก่ ประเด็นด้านการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นการสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัย ที่จะกระจายการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคณาจารย์ได้ตรงศาสตร์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ผ.ศ.ปรีชา  สนธิรักษ์  ให้ข้อสังเกตถึงเป้าหมายของตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนว่าในการตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  ได้มีการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ เพื่อให้ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม และใกล้เคียงกับผลด าเนินงานที่สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุผลได้ และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
 นายสมเจตน์  พรหมบุญตา กล่าวว่าควรตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานปีที่ผ่าน
มาประกอบการก าหนดค่าเป้าหมาย เช่น การพัฒนาใหม่หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ควรมีกิจกรรม
สนับสนุนให้คณะต่าง ๆ ส ารวจและกระตุ้นให้มีการเปิดหลักสูตรใหมท่ีต่รงกับความต้องการของชุมชน และอาจใช้ภาพ
มหาวิทยาลัยในการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจังหวัด หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน 
 ประธานกล่าวว่า ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการน าเสนอ หลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์  ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)  โดยมีข้อแก้ไข  
 
 

 
 
 
 
 



 
 ๕.๓  พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ประธานน าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   มีรายละเอียดต่อเนื่องจาก วาระ
ที่ ๕.๒  ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานต่อไป  
 ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ์ เสนอแนะในเรื่องการพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการจัดการข้อมูลการที่
มีในระบบ เพ่ือให้ระบบงานมีความรวดเร็ว และตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีข้อแก้ไข 
 
 ๕.๔  พิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
           ประธานแจ้งเรื่อง แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านัก ตามประกันคุณภาพภายในของ
องค์ประกอบที่ ๗ ว่าด้วยเรื่องของภาวะผู้น า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ออกแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าส านักให้คณะกรรมการทุกท่านได้ประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
            ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางสาวภชิญาภา  ประสิทธิการ)  
 
            ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                  (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล)  


